

HỌC SINH KHỐI 12, TRƯỜNG THPT LỘC THANH HỌC TẬP, TRẢI NGHIỆM TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG - TP.HCM

Trong chuyến học tập, trải nghiệm lần này, các em được tham gia các hoạt động tổ chức sinh hoạt tập thể rất bài bản, hữu ích và có tính chuyên nghiệp cao của các thành viên Trường Đại học Tôn Đức Thắng, như hoạt động hợp tác nhóm, hoạt động vui chơi, hoạt động tìm hiểu sự phù hợp nghề, hoạt động kích thích sự nhanh nhạy, hào hứng của mọi người... Điều này đã mang lại sự hứng thú thực sự cho các bạn học sinh.

Thực hiện Kế hoạch giáo dục năm học 2023- 2024 của Trường THPT Lộc Thanh, ngày 02/12/2023, Trường THPT Lộc Thanh tổ chức cho toàn thể học sinh khối 12 tham gia học tập, trải nghiệm tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) - TP. HCM - ngôi trường hiện đại bậc nhất Việt Nam, ngôi trường nổi tiếng được ví như "công viên xanh giữa lòng thành phố Hồ Chí Minh", ngôi trường thuộc top 200 trường đại học bền vững nhất thế giới, ngôi trường có cơ sở vật chất đạt tiêu chuẩn quốc tế 5 sao.

Hoạt động trải nghiệm lần này có sự tham gia của toàn thể học sinh khối 12 cùng các thầy cô Ban lãnh đạo, cán bộ Đoàn, giáo viên chủ nhiệm..

Đây là hoạt động tham quan, học tập, trải nghiệm xa nhất của học sinh Trường THPT Lộc Thanh những năm gần đây. Vì vậy các em rất hào hứng, khí thế và đã chuẩn bị khá kĩ càng cho chuyến hành trình đặc biệt lần này. Ngay từ 3h sáng ngày 02/12/2023, các em đã sẵn sàng hành lí, có mặt rất đúng giờ quy định, sẵn sàng cho chuyến hành trình thú vị chờ đón các em phía trước. Không khí trước giờ lên đường vì thế mà rộn ràng hẳn lên.

Lần đầu tiên các em được tham quan, trải nghiệm và học tập tại một Trường Đại học bề thế, có cơ sở hạ tầng kiên cố, trang thiết bị dạy học tiện nghi, hiện đại, cách thức tổ chức bài bản, chuyên nghiệp. Trường đón tiếp đoàn tham quan rất tận tình chu đáo, từ việc ăn uống, nơi nghỉ cho đến các hoạt động của đoàn trong đợt tham quan.

Năng động hơn, trưởng thành hơn và có thêm nhiều kiến thức hướng nghiệp bổ ích là những trải nghiệm thú vị mà các em có được qua chuyến hành trình này.

Trải nghiệm 24h tại trường Đại học Tôn Đức Thắng đã kết thúc nhưng đó là nguồn động lực cho các em học sinh trường THPT Lộc Thanh phấn đấu học tập, trở thành một sinh viên thực sự trên hành trình thực hiện ước mơ của mình .

BAN TRUYỀN THÔNG

Sau đây là một số hình ảnh









